
BORGARRÁÐ 23. janúar 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
yfirvinnubann í leikskólum - R20010311

Yfirvinnubann er í gildi í leikskólum Reykjavíkur. Hver er ástæða þess að yfirvinnubannið 
var sett á? Hvenær tók það gildi og hversu lengi mun yfirvinnubannið standa?


